

## **Kiểm soát năng lượng mặt trời tuyệt vời kính cường lực xanh 6mm + 16A + Kính nhiều lớp 8,38mm kính DGU nhiều lớp màu xanh lam**

JIMY GLASS được thành lập vào năm 1993, chúng tôi, nhà cung cấp kính xây dựng chuyên nghiệp và đáng tin cậy, tập trung vào loại sản xuất kính xây dựng, bao gồm [kính cường lực](#), [kính nhiều lớp](#), kính cách nhiệt, sản phẩm mới hôm nay dành cho bạn là kính cường lực màu xanh lam 6mm + 16A + [Kính nhiều lớp 8,38mm](#), cho dự án tường rèm Nicaragua.

### **Kính dán hai lớp kính cách nhiệt là gì?**

Kính cách nhiệt, chúng tôi cũng sử dụng Kính hai lớp led, kính DGU, bao gồm hai hoặc nhiều ô kính được ngăn cách bởi không gian led chân không hoặc khí gas để giảm truyền nhiệt qua một phần của vỏ tòa nhà và do bên trong được cách nhiệt thủy tinh có hiệu suất cách nhiệt, có thể giảm tiếng ồn và giảm nhiệt, tiết kiệm năng lượng và duy trì nhiệt độ.

### **Hiệu suất của kính cách nhiệt nhiều lớp cường lực của chúng tôi như thế nào?**

1. Giảm tiếng ồn từ 80 decibel xuống 40 decibel;
2. Khả năng chịu nhiệt không có sương mù ở nhiệt độ cộng hoặc âm 50 độ C;
3. Lưới lọc phân tử sẽ không tiếp xúc với không khí trong 4 giờ, bởi vì nó có chức năng hấp thụ nước, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thủy tinh led.

### **Lời khuyên: làm thế nào để kiểm tra chất lượng kính cách nhiệt màu có thể đáp ứng yêu cầu dự án của bạn?**

- 1 - kiểm soát luồng không khí.
- 2 - kiểm soát dòng nhiệt.
- 3 - kiểm soát sự xâm nhập của mưa và tuyết.
- 4 - kiểm soát ánh sáng mặt trời và các dạng năng lượng bức xạ khác.
- 5 - kiểm soát sự khuếch tán hơi nước.
- 6 - chỗ ở của các chuyển động của tòa nhà.

### **Một số hình ảnh về kính cường lực 6mm màu xanh lam + kính dán 16A + 8,38mm của chúng tôi**



### **Làm thế nào chúng tôi sản xuất các đơn vị kính hai lớp của chúng tôi?**

Ban đầu, chúng tôi lựa chọn loại kính nổi màu xanh chất lượng rất cao, đảm bảo không có bọt khí, không bị trầy xước, ít tạp chất, đảm bảo kính có thể sử dụng trong thời gian dài. Đồng nghiệp kiểm soát chất lượng của chúng tôi sẽ kiểm tra kích thước, màu sắc, độ dày cho dù chính xác và ít sai lệch hơn.

Sau đó, máy cắt, viên chuyên nghiệp đảm bảo kích thước chắc chắn, các cạnh đều chính xác theo bản vẽ CAD, sử dụng lò nung tiên tiến tạo nên kính cường lực chất lượng cao.

Thứ ba, chọn lớp xen kẽ PVB hoặc lớp xen kẽ EVA, luôn chọn thương hiệu cao cấp nhất ở Trung Quốc, và đôi khi sẽ nhập khẩu từ thương hiệu cấp cao nhất của Nhật Bản, đảm bảo không tách lớp và không bong bóng, giúp các sản phẩm thủy tinh của chúng tôi sử dụng lâu bền.

Cuối cùng, dây chuyền sản xuất kính cách nhiệt đảm bảo biển led chất lượng cao, hình thức đẹp, màu sắc đẹp, sau đó cẩn thận nạp kính vào các gói ván ép mới tinh.

**Quy trình quan trọng nhất là mọi quy trình sản xuất, QC của chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các chi tiết hai lần, đảm bảo chất lượng.**



Nhãn hiệu Mới Sin ván ép thùng với nút chai tách rời, làm chắc chắn rồi cao sự an toàn sau biển vận chuyển và không khí vận chuyển, combine cốc thủy tinh chất lượng với gói hàng chất lượng, chúng tôi làm chắc chắn rồi bạn có thể nhận được hoàn hảo cốc thủy tinh trong của bạn tay, và hoàn thành của bạn Địa điểm cài đặt làm thông suốt.



**JIMY**  
Professional glass manufacturer



**Sự chỉ rõ của Kính cường lực xanh 6mm + kính nhiều lớp 16A + 8.38mm**

Cấu trúc kết cấu	Kính cường lực xanh 6mm + kính nhiều lớp 16A + 8.38mm
Có sẵn kích thước	Tối đa kích thước chạm tới 2440 * 5200mm
Có sẵn màu sắc	Ánh sáng màu xanh da trời, tối màu xanh da trời, và bất kì Tint bụng của màu xanh da trời tham khảo đến khách hàng yêu cầu
Hiệu suất	Ánh sáng tốt sự truyền qua, nhiệt độ điều khiển, ở ngoài trang trí, Tiếng ồn và UV giảm bớt
Sản xuất thời gian	Xung quanh 10 - 15 đang làm việc ngày
Chất lượng	không bọt khí, không khuyết tật, bề mặt siêu phẳng và mịn, 100% biển rất tốt led

## Một lý do khác để chọn sản phẩm kính hai lớp màu xanh lam của chúng tôi

Nhiều kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO9001, Châu Âu, Bắc Mỹ để đảm bảo kích thước, độ dày và quy trình chính xác khi giao hàng

Sử dụng thùng ván ép cứng tùy chỉnh hoàn toàn mới với nút chai riêng biệt và màng nhựa được bao phủ hoàn toàn bên ngoài để đảm bảo an toàn khi tải và tránh vỡ khi vận chuyển đường biển

Cung cấp dịch vụ một cửa, cung cấp phụ kiện kính chất lượng cao như phụ kiện cố định kính, bản lề, khóa, tay nắm và khung như hợp kim nhôm, vật liệu thép không gỉ

**Các đơn vị cách nhiệt đã hoàn thành của chúng tôi dự án trên toàn thế giới, tất cả đều sử dụng cho cửa sổ, tường rèm, cửa ra vào.**



